

opusdei.org

Thư Đức Giám Quản - 10 tháng 6 năm 2021

Đức Giám quản Opus Dei khuyến khích chúng ta chuẩn bị cho kỷ niệm một trăm năm thành lập Opus Dei, sẽ diễn ra từ ngày 2/10/2028 đến 14/2/2030.

20-06-2021

Các con thân yêu: nguyện xin Đức Giêsu gìn giữ các con của cha!

Trong lá thư ngày 28/10, cha đã nhắc đến việc chúng ta đang tiến đến kỷ niệm 100 năm thành lập Opus Dei –

một dịp đặc biệt để làm mới khao khát phục vụ Chúa, Hội Thánh và toàn thể xã hội của chúng ta.

Cuộc khủng hoảng y tế chúng ta đang trải qua trên khắp thế giới giúp xác nhận nhu cầu phải chăm sóc lẫn nhau, với một tầm nhìn vươn xa hơn, tìm kiếm điều lành từ mọi người nam và người nữ. Chúng ta có thể quan tâm bằng lời cầu nguyện của mình, bằng công việc thường ngày (và cả những công việc lớn lao khi cần thiết và có thể) trong muôn vàn cảnh huống của từng ngày sống. Để làm được điều đó, chúng ta hãy nỗ lực sống kết hiệp với Chúa hơn nữa và tìm cách phục vụ toàn thể nhân loại. Quả là một viễn cảnh hùng vĩ bày ra trước mắt chúng ta!

Việc kỷ niệm 100 năm thành lập Opus Dei sẽ diễn ra từ ngày 2/10/2028 đến ngày 14/02/2030, kỷ niệm 100 năm Opus Dei bắt đầu công việc tông đồ với nhóm nữ trong Opus Dei. Do

đó, để thể hiện sự hiệp nhất, đó sẽ là dịp kỷ niệm với hai cột mốc đáng nhớ. Trong khi vẫn còn thời gian để chuẩn bị, theo đề xuất của Ban Cố vấn và Hội đồng Chung, một ủy ban đã được thiết lập để bắt đầu chuẩn bị cho dịp kỷ niệm này.

Cha muốn tất cả chúng ta cùng tham gia chuẩn bị. Thế nên, trong những năm tới, trên hết ủy ban này sẽ cố gắng để lắng nghe các tín hữu của Hội và nhiều người khác nữa. Những gợi ý nhận được sẽ giúp họ lên kế hoạch tốt hơn cho dịp lễ kỷ niệm.

Dịp kỷ niệm 100 năm là thời gian để suy ngẫm về bản sắc, lịch sử và sứ mạng của chúng ta. Điều này nên giúp chúng ta nói lời cảm tạ, xin sự tha thứ và đưa ra những quyết tâm để cải thiện mình. Chúng ta sẽ làm điều này với cách thức học được từ Cha chúng ta, Thánh Josemaría: nỗ lực sống giây phút hiện tại bằng tình yêu, với sự khiêm nhường của bản

thân, phục vụ trong những điều bình thường.

Sự kiện này còn là thời điểm thích hợp để xem xét những thử thách mà Hội Thánh và xã hội đang phải đối mặt, và để suy ngẫm làm thế nào chúng ta có thể góp phần giải quyết. Đây là thời điểm tốt để nhìn về tương lai và cùng nhau suy ngẫm – là người trẻ tuổi nhất, các con đóng vai trò thiết yếu – làm thế nào để đem Opus Dei tiến lên phía trước trong 100 năm tới. Đây là cơ hội để trẻ hóa chính mình, để nhận ra tình yêu của Chúa trong cuộc sống chúng ta, và đem tình yêu này đến với tha nhân, đặc biệt những người khó khăn nhất.

Hãy tiếp tục giúp đỡ bằng lời cầu nguyện của các con trong việc tái cấu trúc lãnh thổ của một vài khu vực địa hạt của Giám Hạt, cụ thể là khu vực mới được thiết lập ở Trung Mỹ; nó liên kết những khu vực trước kia bao

gồm vùng Bắc Trung Mỹ, Nam Trung Mỹ và El Salvador.

Cha chúc lành cho các con với tất cả sự trìu mến,

Roma, ngày 10 tháng 6 năm 2021

.....

pdf | document generated
automatically from <https://opusdei.org/vi-vn/article/thu-cua-duc-giam-quan-10-thang-6-nam-2021/> (08-04-2025)